

Thư của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà... (Tiếp theo trang 1)

Thân ái gửi các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo huyện Mù Cang Chải!

Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành giáo dục và đào tạo huyện Mù Cang Chải (1959 - 2019), tôi thân ái gửi tới các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo huyện Mù Cang Chải lời chúc tốt đẹp nhất. 60 năm qua, cùng với quá trình xây dựng và phát triển của huyện vùng cao Mù Cang Chải, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện nhà đã đạt được những thành tựu quan trọng. Cơ bản hoàn thành các mục tiêu quốc gia về giáo dục, nhất là xóa mù chữ, phổ cập giáo dục, nâng cao trình độ dân trí, đào tạo nhân lực, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hệ thống trường, lớp học từng bước được sắp xếp tinh gọn, hợp lý, đặc biệt là hệ thống trường nội trú, bán trú; đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được quan tâm cả về số lượng và chất lượng; cơ sở vật chất, trang thiết bị được tăng cường; duy trì bền vững phổ cập giáo dục; xây dựng trường chuẩn quốc gia được chú trọng; công tác quản lý giáo dục có nhiều đổi mới; chất lượng dạy, học ngày càng được nâng lên; tỷ lệ chuyên cần, khả năng học tập, kỹ năng sống của học sinh dân tộc thiểu số có bước tiến bộ vượt bậc. Đội ngũ các thế hệ cán bộ quản lý, thầy giáo, cô giáo, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo huyện Mù Cang Chải với tinh cảm, sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm đã không ngừng nỗ lực, cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn, chung sức xây đắp nên truyền thống tốt đẹp và những thành tựu to lớn cho ngành giáo dục và đào tạo huyện nhà, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng, phát triển địa phương và sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và chúc mừng những thành tích mà đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo huyện Mù Cang Chải đã đạt được trong suốt 60 năm qua.

Các đồng chí và các thầy, cô thân mến!

Cùng với cả nước, tỉnh ta đang tập trung đẩy mạnh thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho quê hương, đất nước. Trong bối cảnh mở cửa và hội nhập sâu rộng, tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhiều quan niệm học tập truyền thống sẽ thay đổi, rộng mở và linh hoạt hơn, hướng tới giúp mỗi cá nhân phát triển tối đa năng lực, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, lấy người học làm trung tâm; đòi hỏi những tiêu chuẩn và sự đáp ứng cao hơn đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục toàn tỉnh nói chung và huyện Mù Cang Chải nói riêng. Phát huy truyền thống đoàn kết và những kết quả đạt được trong 60 năm qua, tôi tin tưởng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo huyện Mù Cang Chải sẽ không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, ý chí, tình cảm, trách nhiệm và lòng yêu nghề sâu sắc, tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, bám trường, bám bản, nâng cao chất lượng công tác quản lý, chăm lo cho học sinh; thường xuyên sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng thực chất, không chạy theo thành tích; phát huy tính chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh; chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, ý thức trách nhiệm, kỹ năng sống cho học sinh; khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước; ý thức giữ gìn những giá trị, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc; để mỗi thầy, cô thực sự trở thành "những tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo", luôn tận tụy, tâm huyết, hết lòng vì học sinh thân yêu, vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo của quê hương, đất nước.

Chúc các đồng chí và các thầy giáo, cô giáo sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vinh quang mà Đảng và nhân dân giao phó!

Chào thân ái!

Hội nghị phản biện...

(Tiếp theo trang 1)

Quy chế Quản lý vùng hồ Thác Bà nhằm cụ thể hóa việc thi hành các quy định của pháp luật, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và mọi cá nhân trong việc khai thác, sử dụng hợp lý tiềm năng và bảo vệ môi trường vùng hồ Thác Bà - một vùng có nhiều tiềm năng phát triển và nhạy cảm về môi trường của tỉnh Yên Bái. Vùng hồ Thác Bà bao gồm vùng đất, mặt nước hồ và các đảo hồ thuộc địa dư của 31 xã ven hồ Thác Bà. Quy chế này áp dụng đối với mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động khác của các cơ quan Nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến việc khai thác, sử dụng tiềm năng và bảo vệ môi trường trên địa bàn vùng hồ Thác Bà.

Tại Hội nghị, hầu hết ý kiến đại diện khối đoàn thể chính trị - xã hội đều cho rằng, Quy chế quản lý vùng hồ Thác Bà được UBND tỉnh ban hành năm 2008, đến nay đã 10 năm và nhiều quy định trong quy chế đã không còn phù hợp; do vậy, cần thiết phải bổ sung quy định mới phù hợp. Đặc biệt, Quy chế quản lý vùng hồ Thác Bà cần đầy đủ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đảm bảo sự phát triển tự nhiên của hồ Thác Bà; cần có giải pháp quản lý các cơ sở sản xuất, kinh



Quang cảnh Hội nghị.

doanh ven hồ gây ô nhiễm môi trường; bổ sung một số điều về quốc phòng - an ninh; quy định về đảm bảo an toàn hồ đập, an toàn giao thông đường thủy...

Về bảng giá đất tỉnh Yên Bái năm 2020, theo dự thảo bảng giá đất áp dụng năm 2020 có mức tăng bình quân trên 20% so với quy định hiện hành đối với các loại đất. Việc điều chỉnh giá đất nhằm góp phần bình ổn về giá nói chung; đồng thời, bảo đảm nguyên tắc tiếp cận dần với giá đất trên thị trường và sự cân đối giá đất giữa các vùng, miền, địa phương trên địa bàn tỉnh. Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng Tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đều đánh giá cao sự cần thiết ban hành giá đất mới theo quy định của pháp luật; mức giá, khung giá được thống nhất; việc xây dựng bảng giá các loại đất đáp ứng yêu cầu thực tiễn, giảm bớt sự chênh lệch giữa bảng giá và mặt bằng thị trường. Việc chuẩn bị xây dựng giá đất cũng được nghiên cứu cụ thể, điều tra xã hội học đến đông đảo người dân và cán bộ địa phương.

ANH DỨNG

Đoàn học viên... (Tiếp theo trang 1)



Quang cảnh buổi tiếp đón đoàn học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị của cán bộ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tiếp và làm việc với đoàn, có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Trưởng Chính trị tỉnh và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh Yên Bái. Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn thông tin nhanh với đoàn về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua; những thành tựu nổi bật và kinh nghiệm của tỉnh trong kết hợp phát triển kinh tế với công tác giảm nghèo. Đây cũng là những nội dung quan trọng hỗ trợ cho chương trình học tập, nghiên cứu thực tế của các học viên của đoàn; đồng thời, là những kiến thức thực tế, kinh nghiệm quý báu giúp các học viên có thể học tập, áp dụng vào hoạt động thực tiễn công tác. Cùng đó, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn cũng thông tin một số kết quả đạt được trong chương trình hợp tác giữa tỉnh Yên Bái với 2 tỉnh Viêng Chăn, Xaynhabuly của Lào. Đồng thời, mong muốn tiếp tục được kết nối để tìm hiểu hiệu quả chương trình đào tạo của tỉnh Yên Bái và nước CHDCND Lào thời gian qua trong các lĩnh vực: y tế, giáo dục, văn hóa - nghệ thuật và đào tạo nghề có phù hợp không; khi về nước, học viên có đáp ứng tốt với công việc tại Lào hay không? để tiếp tục phát huy hoặc rút kinh nghiệm trong chương trình đào tạo.

Thay mặt đoàn công tác, bà Kê - Sôn Phấn Lắc cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của tỉnh Yên Bái dành cho đoàn. Đồng thời, mong muốn thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục giúp đỡ 2 tỉnh Viêng Chăn và Xaynhabuly của Lào cũng như tăng cường hợp tác giữa tỉnh Yên Bái với các địa phương khác của Lào. Chương trình nghiên cứu thực tế của đoàn diễn ra trong 2 ngày và trong thời gian làm việc tại tỉnh Yên Bái, đoàn sẽ tham quan Danh thắng quốc gia hồ Thác Bà; tham quan và học tập tại Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái.

MINH HUYỀN - MẠNH CƯỜNG

Văn Lãng đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Chiều 11/11, UBND huyện Yên Bình tổ chức công bố Quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Văn Lãng đạt chuẩn nông thôn mới.

Sau hơn 9 năm triển khai xây dựng nông thôn mới (XDNTM), tổng nguồn vốn đầu tư XDNTM đạt gần 90 tỷ đồng; trong đó, vốn nhân dân đóng góp 58,9 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, xã đã kiên cố hóa được 18,7 km đường giao thông nông thôn; 6,8 km kênh mương nội đồng; lắp đặt mới 2 trạm biến áp 100 KVA; xây dựng mới 3 nhà văn hóa thôn, 1 nhà văn hóa xã; trụ sở, trường học được tu sửa khang trang; hệ thống đường giao thông của xã Văn Lãng đã cơ bản được cứng hóa; trong đó, đường liên xã có chiều dài 12,5 km được rải nhựa và bê tông, đạt 100%; hệ thống đường giao thông liên thôn, liên xóm dài 12 km, được cứng hóa đạt trên 85%, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội; 80% diện tích đất sản xuất nông nghiệp đảm bảo tưới tiêu từ 15 công trình thủy lợi; nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh phát triển góp phần tích cực giải quyết việc làm và thu nhập bình quân đầu người đạt 33,4 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,9%...



Đồng chí Trần Thế Hùng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao Bằng công nhận đạt chuẩn NTM cho xã Văn Lãng.

VĂN THÔNG